
sþ. 110. Fyrirspurn [100. mál]
til sjávarútvegsráðherra um uppsafnaðan söluskatt í sjávarútvegi.

Frá Kolbrúnu Jónsdóttur.

1. Eftir hvaða reglum hefur uppsafnaður söluskattur í sjávarútvegi verið endurgreiddur á
yfirstandandi ári?

2. Hvaða upphæð hefur komið í hlut hvers og eins sem endurgreiðslu hefur fengið?
3. Eftir hvaða reglum er fyrirhugað að úthluta þeim 600 milljónum króna sem til þessa eru

ætlaðar í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1986?

Skriflegt svar óskast.


